



เมืองดักกลีลานคร ศูนย์กลางเมืองแห่งการศึกษาของกลุ่มประชาคมอาเซียน ด้วยจำนวนนิสิตอีกเกือบ 7 หมื่นคนที่เป็นบุคคลต่างถิ่นเข้ามาศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็นที่ดึงดูดใจของผู้ค้าขายและผู้ประกอบสนใจมาลงทุนหารายได้กับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย มหาสารคามเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดธุรกิจลักษณะแบบใหม่ขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษาที่มากมายหลากหลายอาชีพ

“ธุรกิจรับฝากรถ” เป็นธุรกิจที่เกิดจากความต้องการของนักศึกษาในลักษณะการรับฝากการรักษาความปลอดภัย ในช่วงวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ ในช่วงที่เทศกาลวันหยุดยาว หรือในช่วงปิดเทอม ที่นักศึกษาต้องเดินทางกลับบ้านเป็นเวลาหลายวัน เมื่อต้องขบรถจักรยานยนต์ เพื่อที่จะไปขึ้นรถโดยสารประจำทางเพื่อกลับบ้านตนเองในช่วงวันหยุด บางคนมีคนมาส่งขึ้นรถโดยสาร บางคนต้องขับมาเองแต่ไม่ทราบจะไปจอดไว้ที่ไหน ถึงมีความปลอดภัย ทำให้รถจักรยานยนต์ไม่หาย และต้องการที่มีความต้องการสถานที่ที่ปลอดภัยที่สามารถดูแลรักษาจักรยานยนต์ได้ อาชีพรับฝากรถซึ่งเป็นอาชีพใหม่และอีกทางเลือกหนึ่งพอที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ แต่ผู้มีความคิด ทำให้อาชีพรับฝากรถเป็นอาชีพเพิ่มทางเลือกอีกอาชีพที่น่าสนใจ

## รับฝากรถนักศึกษา ธุรกิจใหม่เมืองมหาสารคาม

นายบุญช่วย ทับสมบัติ อยู่บ้านเลขที่ 98 ม.10 ต.บางนาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ผู้ประกอบการธุรกิจรับฝากรถเล่าว่า แต่เดิมตนประกอบอาชีพหลายอย่างด้วยกัน ทั้งโรงสีข้าว ร้านขายของชำ ทำนา เป็นต้น ลูกหลานก็โตกันหมดต่างก็ออกไปทำงานต่างถิ่น ไม่มีคนมารับช่วงต่อกิจการจึงเลิกทำโรงสีข้าว ส่วนที่นาก็ขายให้กับโครงการเอื้ออาทร ไม่มีอะไรทำพร้อมกับช่วงนั้นมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดขึ้นนิสิตนักศึกษาเข้ามาเรียนกันเยอะ ตนจึงบอกลูกชายเข้าไปหาทำเลประกอบอาชีพ บังเอิญไปพบรถจักรยานยนต์จอดอยู่หลายสิบคันที่หลังป้อมยามตำรวจ ตนจึงสอบถามตำรวจว่าใครดูแลรถได้รับผิดชอบไหม เพราะนิสิตส่วนใหญ่มีรถจักรยานยนต์มาจอดไว้หลังป้อมยามตำรวจก่อนจะขึ้นรถโดยสารกลับบ้านเป็นเวลาหลายวันเพราะคิดว่าน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัย แต่ก็ยังมีการโจรกรรมขโมยรถกันอยู่เป็นประจำ

ลุงบุญช่วย จึงเกิดไอเดีย ทำที่รับฝากรถ โดยตระเวนหา

# สยามธุรกิจ

Siam Business  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,100

Section: เศรษฐกิจชุมชน/-

วันที่: พุธ 4 - ศุกร์ 6 กันยายน 2556

ปีที่: 19

ฉบับที่: 1434

หน้า: 33(ล่าง)

Col.Inch: 54.62

Ad Value: 60,082

PRValue (x3): 180,246

คลิ๊ป: ลีลี

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: รับฝากรถนักศึกษาธุรกิจใหม่เมืองมหาสารคาม



ซื้อที่ดินในบริเวณชานชาลาจอดรถประจำทาง ได้ที่ดินมาที่หนึ่งไม่ใหญ่มาก 140 ตารางวา ห่างจากที่พักผู้โดยสารไม่กี่กิโลเมตร ที่ดินตรงนี้แต่ก่อนนั้นเป็นป่าหมัดคุยกับเจ้าของที่ไปมาก็คิดว่าจะซื้อแต่เจ้าของเค้าให้เช่าแทนเช่าในปีแรกตกเดือนละ 5,000 บาท ผ่านไป 3 ปี ปีนี้เจ้าของที่ขอเพิ่มเป็นเดือนละ 6,000 บาท ทำธุรกิจรับฝากรถมาได้กว่า 4 ปี จะเข้าปีที่ 5 แล้ว

การจัดการดูแลเปลี่ยนเวอร์จะมีลูกชายกับหลานเข้ามาช่วยบ้างเป็นบางวัน เปิดรับฝากรถตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. ทุกวัน ค่ารับฝากคิดวันละ 10 บาท โดยจะมีบัตรแลกไว้เพื่อจะติดอยู่ที่รถและมีกับตัวผู้ฝากอย่างละใบ บัตรแลกรถนี้จะมียู่ 7 ลิเป็นลิของวันที่มาฝากไว้แต่ละวัน ในร้านก็จะมึบริการทั้งรับฝากรถและล้างรถเพิ่มขึ้นมามีด้วย หากเกิดความสูญเสียหรือของ

สูญหาย อย่างเช่น หมวกนิรภัยหาย ก็จะใช้คืนเป็นหมวกนิรภัยหรือเป็นเงินสด แล้วแต่ตัวลูกค้าต้องการ รายได้ต่อเดือนพอได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟและค่าที่เช่าไม่ลำบากมาก เพราะอาชีพที่รับฝากรถเริ่มเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อน รายได้จึงลดลง ลงบุญช่วยบอกว่าตนนั้นไม่คิดมากยึดหลักบริการใส่ใจลูกค้าเป็นอย่างดี

นลินี พุกพันธ์พิศุภร์ : มหาสารคาม รายงาน